

Số: 09/KL-TTr

Tiên Lữ, ngày 29 tháng 12 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA
Trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Trung Dũng
trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng
(Thời kỳ thanh tra: năm 2021, 2022)

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTr ngày 18/9/2023 của Chánh Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Trung Dũng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Thời kỳ thanh tra: năm 2021, 2022).

Từ ngày 26/9/2023 đến ngày 06/11/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND xã Trung Dũng.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTr ngày 20/11/2023 của Đoàn Thanh tra. Chánh Thanh tra huyện kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Trung Dũng là xã thuần nông, nằm ở phía Đông Nam huyện Tiên Lữ, phía Bắc giáp xã Đức Thắng và xã Lê Xá, phía Nam giáp xã Cương Chính, phía Tây giáp xã Thụy Lôi, phía Đông giáp xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ và xã Đình Cao, huyện Phù Cù; Diện tích đất tự nhiên toàn xã là: 514,4 ha; Tổng số 1905 hộ, với 5.946 nhân khẩu được phân bố ở 4 thôn (Hoàng Xá, Đồng Lạc, An Tràng và Canh Hoạch). Trong những năm qua, UBND xã luôn quan tâm và xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ tiên quyết, nhằm xây dựng chính quyền xã Trung Dũng trong sạch, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của chính quyền xã trong toàn thể Nhân dân. Từ đó góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

1.1. Việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định hằng năm

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của UBND huyện và tình hình thực tế của địa phương. Trong kỳ thanh tra, UBND xã Trung Dũng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống tham nhũng để cán bộ, công chức và người lao động tổ chức thực hiện, cụ thể:



28

- Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 20/04/2021 của UBND xã về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

- Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 10/4/2022 của UBND xã về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

1.2 Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống tham nhũng được UBND xã thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện với hình thức chủ yếu là trực tiếp và lồng ghép thông qua các hội nghị và cuộc họp UBND xã. Từ đó đã nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã và nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Tuy nhiên, trong kỳ thanh tra UBND xã chưa xây dựng Kế hoạch riêng biệt để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

1.3 Việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị

1.3.1 Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị

Trong 2 năm (2021, 2022) UBND xã Trung Dũng không có vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn phải chuyển đổi.

1.3.2 Công tác tổ chức, cán bộ và việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức của cán bộ, công chức

- Về công tác tổ chức, cán bộ: Trong kỳ thanh tra, UBND xã Trung Dũng không thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng. Theo báo cáo của UBND xã, việc bầu cử, tuyển dụng, tiếp nhận, điều chuyển và sử dụng cán bộ, công chức được UBND xã thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Hàng năm, UBND xã thực hiện đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức theo quy định và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu.

- Về thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức của cán bộ, công chức: Thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/3/2007 của Bộ Nội vụ về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, UBND xã Trung Dũng ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Chủ tịch UBND xã về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã Trung Dũng và niêm yết, công khai tại trụ sở của UBND xã để Nhân dân biết và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã. UBND xã đã triển khai và chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-

26

CTUBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo báo cáo của UBND xã, trong kỳ thanh tra, không có phản ánh, kiến nghị nào của công dân liên quan đến quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trực thuộc UBND xã Trung Dũng.

1.3.3 Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong đơn vị

Trong kỳ thanh tra, Chủ tịch UBND xã đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị, sử dụng tài sản công. Các quy chế thường xuyên được sửa đổi, bổ sung khi có những quy định mới. Công tác ban hành quy chế được thảo luận, thống nhất tại hội nghị cán bộ, công chức. Quy chế được phổ biến đến cán bộ, công chức để làm căn cứ quản lý các khoản chi tiêu và tài sản công, đồng thời làm căn cứ để cán bộ, công chức giám sát hoạt động tài chính của UBND xã nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng tài sản, tài chính đúng mục đích, hiệu quả.

1.3.4 Công khai, minh bạch các hoạt động tài chính tại đơn vị

Trong kỳ thanh tra, hằng năm, dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách xã được công khai tại các kỳ họp của HĐND xã, niêm yết tại trụ sở UBND xã, thời gian niêm yết công khai đảm bảo theo quy định. Việc niêm yết công khai và kết thúc niêm yết công khai được UBND xã tổ chức lập thành biên bản, đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách.

** Việc mua sắm tài sản công*

Trong 2 năm (2021 - 2022), UBND xã Trung Dũng không thực hiện mua sắm tài sản công.

** Việc đầu tư xây dựng cơ bản*

Theo báo cáo và hồ sơ do UBND xã Trung Dũng cung cấp, cho thấy: Trong 2 năm (2021-2022), thực hiện theo Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Trung Dũng và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022 xã Trung Dũng, UBND xã làm chủ đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản, cụ thể:

- Năm 2021: UBND xã Trung Dũng xây dựng mới công trình xây dựng các hạng phụ trợ nhà Văn hóa thôn An Tràng và trả nợ công trình xây dựng đường giao thông nội đồng từ xứ đồng công thôn An Tràng đến xứ đồng Lương Gà (được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/6/2020 của Hội đồng nhân dân xã Trung Dũng).

- Năm 2022: UBND xã Trung Dũng xây dựng các công trình như sau:

+ Công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn nội đồng thôn Hoàng Xá, xã Trung Dũng đoạn từ xứ đồng Trang đến xứ đồng Bồi; Công trình sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Trung Dũng; Công trình xây dựng công tường rào và các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa thôn Đồng Lạc; Công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Trung Dũng đoạn từ đường ĐH.92 đến xứ đồng Vả B, thôn An Tràng (04 công trình này đã được Thanh tra tỉnh thanh tra).

+ Công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Trung Dũng đoạn từ nhà ông Thành đến bờ sông Tân An và đoạn từ Công Gù đến Đồng Môi thôn An Tràng (được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của Hội đồng nhân dân xã Trung Dũng).

+ Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đầu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Trung Dũng (được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/6/2020 của Hội đồng nhân dân xã Trung Dũng).

* Việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân

- Quỹ Phòng, chống thiên tai: Trong kỳ thanh tra, căn cứ Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Quá trình triển khai thu quỹ, UBND xã tổ chức họp rà soát, tổng hợp nhân khẩu trong độ tuổi thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tại xã, sau đó tiến hành tổ chức triển khai công tác thu quỹ. Công khai danh sách đối tượng, mức thu và thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của xã và phổ biến, triển khai tại các cuộc họp UBND xã. Số tiền thu đã được UBND xã nộp vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai của huyện tại Kho bạc Nhà nước Tiên Lữ theo quy định.

- Các quỹ huy động khác, gồm: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Bảo trợ trẻ em: Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo vận động của cấp trên, UBND xã phối hợp Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Trung Dũng xây dựng và ban hành kế hoạch vận động ủng hộ, triển khai thông báo trên hệ thống truyền thanh và triển khai tại các cuộc họp về chỉ tiêu vận động, đối tượng vận động. Tổ chức vận động đến từng hộ gia đình để thu quỹ. Quyết toán từng loại quỹ vận động được tổng hợp trong báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách hằng năm trình HĐND xã và được công khai tại trụ sở UBND xã.

1.3.5 Việc quản lý, sử dụng đất đai tại đơn vị

* Công khai việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trong kỳ thanh tra, xã Trung Dũng đang sử dụng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 theo đúng quy hoạch đã được UBND huyện phê duyệt. Trong kỳ thanh tra không có điều chỉnh quy hoạch.

Hàng năm, UBND xã căn cứ nhu cầu sử dụng đất đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất với UBND huyện, sau khi có thông báo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND huyện, UBND xã công khai tại các hội nghị, các kỳ tiếp xúc cử tri, hội nghị Nhân dân tại các thôn.

* Việc đền bù giải phóng mặt bằng, cấp đất, đấu thầu đất, cho thuê đất

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng và đấu thầu đất: Trong kỳ thanh tra, xã Trung Dũng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở.

- Việc cho thuê, thầu đất công ích do UBND xã quản lý: Tổng diện tích công ích của xã là 10,6 ha, diện tích đất công ích chủ yếu nhỏ lẻ, manh mún, nằm rải rác ở nhiều xứ đồng, trong những năm gần đây do trồng lúa kém hiệu quả, vì vậy Nhân dân không có nhu cầu thuê thầu diện tích công ích. Tuy nhiên, hàng năm UBND xã vẫn tiến hành giao cho các ban, ngành, đoàn thể và trưởng các thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục sử dụng sản xuất trồng trọt đối với diện tích đất công ích để giảm thiểu việc bỏ hoang hóa đất nông nghiệp

* Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong kỳ thanh tra, UBND xã không nhận được hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình và cá nhân. Do vậy, trong kỳ chưa cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân.


* Việc xử lý đất dôi dư, xen kẹt; việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai:

- Trong hai năm 2021, 2022 UBND xã không xử lý được trường hợp đất dôi dư, xen kẹt nào.

- Theo báo cáo và hồ sơ do UBND xã Trung Dũng cung cấp, cho thấy: Một số trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trong kỳ thanh tra được UBND xã phát hiện và xử lý kịp thời. Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND xã đã và đang tích cực rà soát, tuyên truyền vận động các hộ vi phạm theo từng giai đoạn, cam kết tự tháo dỡ các công trình vi phạm và sẽ tổ chức các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

* Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Trong kỳ thanh tra, xã Trung Dũng không có diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

1.3.6 Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội

Hàng năm, UBND xã ban hành văn bản triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

* Công tác rà soát, tổng rà soát hộ nghèo:

UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập tổ giám sát, thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

Tổ chức tập huấn, chỉ đạo các thôn, thực hiện tốt công tác rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng hướng dẫn của cấp trên đảm bảo dân chủ, công khai, tránh bỏ sót, nhầm lẫn. Sau khi có kết quả rà soát các thôn tổ chức họp dân và niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại nhà văn hóa các thôn và thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã trong suốt thời gian niêm yết.

* Về công tác Bảo trợ xã hội

UBND xã triển khai làm hồ sơ cho người từ đủ 75 đến 80 tuổi và từ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, người đơn thân nuôi con,... đều được hướng dẫn làm Hồ sơ và tổ chức Hội nghị xét duyệt, niêm yết công khai theo đúng quy trình.

Trong kỳ thanh tra, hằng năm, UBND xã đã niêm yết công khai tại trụ sở và trên đài truyền thanh các Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của đối tượng Bảo trợ xã hội. Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ, các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ cấp được UBND xã lập danh sách và tiến hành thông báo niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

1.3.7 Công khai các thủ tục hành chính; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt

UBND xã ban hành Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về việc ban hành Nội quy làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” tại UBND xã Trung Dũng; đồng thời, UBND xã đã thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính của UBND xã tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết công việc.

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Tiên Lữ về cải cách hành chính, ngày 12/01/2022, UBND xã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về công tác cải cách hành chính xã Trung Dũng năm 2022.

Hiện nay, việc thanh toán chi của UBND xã đã được thực hiện chuyển khoản qua tài khoản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

UBND xã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Eoffice việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa UBND xã với UBND huyện và các phòng, ban, ngành của huyện đảm bảo đúng quy định.

1.4 Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng

Trong kỳ thanh tra, UBND xã không có đơn thư phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền UBND xã phải giải quyết.

1.5 Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán, các quyết định xử lý và việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng

Trong kỳ thanh tra, UBND xã Trung Dũng không có kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán, các quyết định xử lý và việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng phải thực hiện.

1.6 Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Chủ tịch UBND xã Trung Dũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, có biện pháp phòng ngừa tham nhũng của đơn vị và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức để thực hiện theo đúng Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan do mình quản lý, phụ trách.

Ngay đầu nhiệm kỳ, UBND xã đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBND xã (tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND xã). Chủ tịch UBND xã đã thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ của mình (đã được đánh giá trong các cuộc họp UBND xã định kỳ hằng tháng). Qua công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót ở các lĩnh vực, đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục ngay trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân

UBND xã đã triển khai, thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức được thực hiện bằng hình thức: công khai tại các hội nghị Đảng ủy – UBND, niêm yết tại trụ sở UBND xã. UBND xã đã lập sổ theo dõi việc kê khai tài sản thu nhập. Tuy nhiên, chưa lưu giữ các bản kê khai tài sản, thu nhập tại UBND xã.

Năm 2021: thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và công văn chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã

đã triển khai kê khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu đối với 09 cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Năm 2022: UBND xã đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với 03 đối tượng thuộc diện phải kê khai hằng năm đảm bảo đúng quy định.

3. Việc phát hiện và xử lý tham nhũng

Trong kỳ thanh tra, theo báo cáo của UBND xã Trung Dũng không phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng.

4. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong kỳ thanh tra, việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của UBND xã với cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCTP ngày 10/6/2013 và Thông tư số 02/2021/TT-TTCTP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ đã thực hiện, nhưng đôi khi còn chậm, nội dung chưa đầy đủ.

Quá trình thực hiện thanh tra tại UBND xã Trung Dũng theo Quyết định số Quyết định số 23/QĐ-TTr ngày 18/9/2023 của Chánh Thanh tra huyện, Đoàn thanh tra chỉ tiến hành kiểm tra, xem xét trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do UBND xã Trung Dũng cung cấp và được ghi nhận tại các biên bản làm việc. Đoàn thanh tra không thực hiện đối chiếu, xác minh thực tế tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu. Vì vậy, UBND xã Trung Dũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp về hồ sơ, tài liệu do đơn vị cung cấp. Trường hợp sau này cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phát hiện có những thông tin, số liệu trên sổ sách, hồ sơ, tài liệu, do đơn vị đã cung cấp cho Đoàn thanh tra không đúng với thực tế và không trùng khớp thì UBND xã Trung Dũng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

III. KẾT LUẬN

Căn cứ báo cáo của UBND xã Trung Dũng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 - 2022 và Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra. Chánh Thanh tra huyện kết luận như sau:

1. Ưu điểm

- UBND xã Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã Trung Dũng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã.

- Trong 2 năm (2021 - 2022), UBND xã Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã Trung Dũng đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý và hoạt động của UBND xã, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ cơ bản theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. ✓

- Trong kỳ thanh tra, trên địa bàn xã không có kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Trung Dũng.

2. Tồn tại, hạn chế, thiếu sót

- UBND xã chưa xây dựng kế hoạch riêng biệt để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Chưa thực hiện lưu giữ các bản kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện phải kê khai theo quy định.

- Chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ của UBND xã đôi khi còn chậm, nội dung chưa đầy đủ.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trung Dũng, UBND xã Trung Dũng phát huy những ưu điểm và chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu trên.


2. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trung Dũng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng.

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trung Dũng chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ đảm bảo đúng quy định.

4. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trung Dũng thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra này, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục theo quy định kể từ ngày Kết luận thanh tra được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện Tiên Lữ.

5. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trung Dũng báo cáo kết quả thực hiện các nội dung yêu cầu nêu trên về Thanh tra huyện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai Kết luận thanh tra đảm bảo quy định.

Thanh tra huyện sẽ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.

Kết luận này gồm 9 trang, đánh số thứ tự từ 01 đến 9 và được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lữ theo quy định của Luật Thanh tra. 

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (phối hợp thực hiện);
- Chủ tịch UBND xã và UBND xã Trung Dũng (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lữ;
- Lưu: VT, ĐTT, Dg (11 bộ).

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Văn Huyền